



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (กลุ่มพัสดุ โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๓๑ - ๓๒ โทรสาร ๐ ๒๖๕๓ ๔๙๑๕)

ที่ กษ ๐๖๐๓/ว ๒๗๒๘ วันที่ ๐๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานบุคคลในการขอรับการประเมิน

เรียน ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/ปศุสัตว์เขต ๑-๙ และหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์

เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ และหนังสือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๒๐๓/ว ๑๓๑๑๘ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๓ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานบุคคลในการขอรับการประเมิน จึงขอส่งประกาศ บทคัดย่อ รายชื่อผู้จัดทำ สัดส่วนการปฏิบัติงานของนางสาวปรารถนา อุณหะอ่อน ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ ๑ แนวทางปฏิบัติในการจ้างที่ปรึกษา กรณีจ้างนิติบุคคล

ทะเบียนผลงานวิชาการเลขที่ : ๖๕(๒)-๐๕๐๒-๐๙๒

ผู้จัดทำผลงาน นางสาวปรารถนา อุณหะอ่อน ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

สัดส่วนการปฏิบัติงาน ๑๐๐%

เรื่องที่ ๒ แนวทางการจ้างเอกชนดำเนินงาน กรณีบุคคลธรรมดา

ทะเบียนผลงานวิชาการเลขที่: ๖๕(๒)-๐๕๐๒-๐๙๓

สัดส่วนการปฏิบัติงาน นางสาวปรารถนา อุณหะอ่อน ๖๐%

นางสมร ธีรประทีป ๔๐%

หากมีผู้ใดคัดค้านขอให้แจ้งกองคลัง ภายใน ๑๕ วันทำการ มิฉะนั้นจะถือว่าผลงานวิชาการดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง เป็นผลงานที่แท้จริงของผู้รับการประเมิน และจะดำเนินการตามขั้นตอนการประเมินผลงานวิชาการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวจุไรภรณ์ ชูนาภี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
กองราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง



ประกาศกองคลัง

เรื่อง ตรวจสอบผลงานของผู้รับการประเมิน

.....

เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคล ในการขอรับการประเมินบุคคล และหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๒๐๓/ว. ๑๓๑๑๘ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๓ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานบุคคล ในการขอรับการประเมิน กองคลังจึงขอแจ้งเวียนบทคัดย่อ รายชื่อผู้จัดทำ สัดส่วนการปฏิบัติงานผลงานวิชาการ เพื่อขอรับการประเมินผลงานของบุคคล จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

๑. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจ้างที่ปรึกษา กรณีจ้างนิติบุคคล
ทะเบียนผลงานวิชาการเลขที่: ๖๕(๒)-๐๕๐๒-๐๙๒
ผู้จัดทำผลงาน นางสาวปรารถนา อุทะอ่อน ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
สัดส่วนการปฏิบัติงาน ๑๐๐%
๒. เรื่อง แนวทางการจ้างเอกชนดำเนินงาน กรณีบุคคลธรรมดา
ทะเบียนผลงานวิชาการเลขที่: ๖๕(๒)-๐๕๐๒-๐๙๓
สัดส่วนการปฏิบัติงาน นางสาวปรารถนา อุทะอ่อน ๖๐%
นางสมร ธีรประทีป ๔๐%

ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ หากมีผู้ใดคัดค้านขอให้แจ้งกองคลัง ภายใน ๑๕ วันทำการ มิฉะนั้น จะถือว่าผลงานวิชาการดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง เป็นผลงานที่แท้จริงของผู้รับการประเมิน และจะดำเนินการตามขั้นตอนการประเมินผลงานวิชาการต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

(นางสาวสุไรรักษ์ อุบาริ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
กองบริหารการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

แนวทางปฏิบัติในการจ้างที่ปรึกษา กรณีจ้างนิติบุคคล

ปรารณา อุทะอ่อน¹

บทคัดย่อ

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 “การจ้างที่ปรึกษา” หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เพื่อเป็นผู้ให้คำปรึกษาหรือแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัย หรือด้านอื่นที่อยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ และตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กำหนดว่า “การจ้างที่ปรึกษา” เป็นงานให้บริการเพื่อเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐ โดยที่ปรึกษาต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง เว้นแต่ จะมีหนังสือรับรองจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ว่าไม่มีที่ปรึกษาเป็นผู้ให้บริการในงานจ้างนั้น หรือเป็นงานจ้างที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ

กระบวนการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา จะมีขั้นตอนดำเนินการเบื้องต้นเช่นเดียวกับการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป เพียงแต่ในการกำหนดขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งกำหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ผู้รับผิดชอบในการจัดทำขอบเขตงานจ้าง ควรจะต้องแต่งตั้งผู้ที่จะนำผลการศึกษาของที่ปรึกษาไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพราะหากผู้จัดทำขอบเขตงาน จัดทำรายละเอียดความต้องการไม่ครบถ้วน ชัดเจน ผลการศึกษาของที่ปรึกษาก็อาจจะไม่สมบูรณ์เพียงพอในการนำไปใช้งาน และมีผลในการคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการจริง

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจ้างที่ปรึกษาของกรมปศุสัตว์ บรรลุวัตถุประสงค์ และได้ผลการศึกษาที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางหรือในการปฏิบัติงานได้จริง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศ กฎกระทรวง ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำแนวทางในการดำเนินการจ้างที่ปรึกษากรณีนิติบุคคล เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีหน้าที่กำหนดขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป

แนวทางการจ้างเอกชนดำเนินงาน กรณีบุคคลธรรมดา

ปรารภณา อุทะอ่อน¹

สมร วีระประทีป²

บทคัดย่อ

รัฐบาลได้มีนโยบายในการปรับเปลี่ยนบทบาทโดยให้ภาคเอกชนเข้ามาดำเนินงาน บางอย่างแทนส่วนราชการ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 เห็นชอบ กับมาตรการปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ : ลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสาระสำคัญให้ยุบเลิกตำแหน่งลูกจ้างประจำ หมวดแรงงานที่ว่างลง และให้ส่วนราชการเร่งจ้างเหมาบริการในงานรักษาความสะอาด งานรักษา ความปลอดภัย และงานดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อมของทางราชการ ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงาน สังกัดกรมปศุสัตว์ มีอัตรากำลังตำแหน่งลูกจ้างประจำลดลงเป็นจำนวนมาก เนื่องจากครบกำหนด เกษียณอายุราชการ ตาย หรือลาออก ทำให้อัตรากำลังที่เหลืออยู่มีจำนวนน้อย แต่งานตามภารกิจปกติ ก็ยังคงต้องปฏิบัติตามเดิม รวมทั้งมีงานนโยบายใหม่ ๆ ที่กรมปศุสัตว์จะต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ทำให้อัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจ้างเอกชน เข้ามาดำเนินงานแทน

ในการจัดจ้างเอกชนดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ มีการจ้าง ในลักษณะที่เป็นการจ้างเป็นองค์กร และการจ้างเหมารายบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ้างเหมา ที่จ้างในลักษณะรายบุคคลเพื่อทำงานเฉพาะอย่างมีจำนวนมาก แต่พบว่าบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการ จัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เช่น การจัดทำรายละเอียดเงื่อนไขการจ้าง การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง การจัดทำสัญญาหรือข้อตกลง เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นไป ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมปศุสัตว์มีแนวทางในการดำเนินการจ้าง เอกชนดำเนินงานในลักษณะบุคคลธรรมดาได้อย่างถูกต้อง ทันต่อการปฏิบัติงาน เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง จึงได้จัดทำแนวทางการจ้างเอกชนดำเนินงาน กรณีจ้างบุคคลธรรมดา เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

ทะเบียนผลงานวิชาการเลขที่ 65(2)-0502-093

¹ กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมปศุสัตว์

² กลุ่มการเงิน กองคลัง กรมปศุสัตว์

การรับรองผลงาน

คำรับรองของผู้ร่วมจัดทำผลงาน

ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการดำเนินการของนางสาวปรารถนา อุณหะอ่อน ตำแหน่ง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ที่เสนอไว้ถูกต้องตามความจริงทุกประการ

ลำดับที่	ชื่อผลการปฏิบัติงาน/ผลสำเร็จของงาน	ผู้ร่วมจัดทำผลงาน	สัดส่วน
๑.	แนวทางปฏิบัติในการจ้างที่ปรึกษา กรณีจ้างนิติบุคคล เลขทะเบียนวิชาการ ๖๒(๒)-๐๕๐๒-๐๙๒	นางสาวปรารถนา อุณหะอ่อน	๑๐๐%
๒.	แนวทางการจ้างเอกชนดำเนินงาน กรณีบุคคลธรรมดา เลขทะเบียนวิชาการ ๖๒(๒)-๐๕๐๒-๐๙๓	นางสาวปรารถนา อุณหะอ่อน นางสมร ธีรประทีป	๖๐ % ๔๐ %